

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.53 แนวโน้ม sideway จับตาตัวเลขส่งออกไทย-สัญญาณดอกเบีย BoE-ECB-FED

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 33.53 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากปิดวันก่อนที่ระดับ 33.50 บาท/ดอลลาร์

โดยตั้งแต่คืนที่ผ่านมา เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways ใกล้โซนแนวรับ 33.50 บาท/ดอลลาร์ แม้จะมีจังหวะอ่อนค่าลงบ้าง ตามการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ แต่เงินบาทยังพอได้แรงหนุนอยู่บ้าง ตามการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ

ปัจจัยในประเทศวันนี้ ตลาดจะรอลุ้นรายงานยอดการค้าระหว่างประเทศ เดือนม.ค. เพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจของไทย ท่ามกลางความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ

ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ ตลาดจะรอดูติดตามถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของบรรดาธนาคารกลางหลักดังกล่าว

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท ยังเสี่ยงที่จะเผชิญแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าได้บ้าง ท่ามกลางความกังวลแนวโน้มการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ

"การอ่อนค่าของเงินบาท อาจมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปได้ トラบใดที่ราคาทองคำ ยังสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้ หรือแกว่ง Sideways" นายพูน ระบุ

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 33.45-33.65 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 150.21 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวาน ที่ระดับ 149.52 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0463 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวาน ที่ระดับ 1.0472 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 33.465 บาท/ดอลลาร์

-กระทรวงพาณิชย์ จะเปิดเผยภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย (ส่งออก-นำเข้า-ดุลการค้า) เดือนม.ค. 68

-"พิชัย" หวัง กนง. 26 ก.พ.ลดดอกเบี้ย เพิ่มแรงส่ง-ความร้อนแรงให้เศรษฐกิจช่วงที่จีดีพีเริ่มขยับเพิ่มขึ้น แจงข้อดีช่วยบาทอ่อนค่า หนุนส่งออก พร้อมขอแบงก์ชาติอ่อนเกณฑ์ LTV ยืดหยุ่น ปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เล็งเพิ่มมาตรการแก้หนี้ ช่วยปรับโครงสร้างได้ดีขึ้น

-"เอตต้า" เผยนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาในไทยยังตกต่ำ แม้ไทยจะร่วมมือกับจีนปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ย้ำพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่แม่ฮ่องสอน สร้างความเจ็บใจทางจิตใจให้กับคนไทย "ทีเอชเอ" แนะนำให้ลดวันพักประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าไทยลง "ททท." ชี้กระแสลิซ่า-The White Lotus Season 3 หนุน

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อทริป นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักซวีร์เพิ่มขึ้น 10-15%

-ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดัชนี Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) ปรับตัวลงสู่ระดับ -0.03 ในเดือนม.ค. จากระดับ +0.18 ในเดือนธ.ค.

-ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 149.67 เยน จากระดับ 149.08 เยนในวันศุกร์ แต่ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.8966 ฟรังก์ จากระดับ 0.8973 ฟรังก์ และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.4228 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.4231 ดอลลาร์แคนาดา

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันจันทร์ (24 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากรายงานที่ว่า SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF ของค่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้เพิ่มการถือครองทองคำ นอกจากนี้ นักลงทุนยังเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ราคาบ้านเดือนธ.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ., ยอดขายบ้านใหม่เดือนม.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนม.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2567 (ประมาณการครั้งที่ 2), ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนม.ค.

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนม.ค.ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ โดยดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้